

สถาปนาแห่งความสำเร็จ



พุทธะจิตตะ

คำนำ

คาถาแห่งความสำเร็จ

พุทธคาถาพุทธจิตตะ

เป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานให้แก่ชาวโลก ผ่านองค์พระพุทธรูปเจ้าน้อยมา ในกึ่งกลางศาสนา

ผู้ได้รับพระคาถานี้ จึงเป็นผู้มีบุญบารมี ที่จะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยการนำพระคาถานี้ไปสวด เพื่อชำระล้างจิตใจให้ปราศจากกิเลสและตัณหา หน้กรรมทั้งหลายที่นำมา ที่ครอบงำจิตใจให้ไม่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น เบิกบาน

พุทธคาถานี้ จึงสามารถเชื่อมต่อกับจิตผู้เป็นพุทธะจากพระนิพพาน มาหนุนกำลังจิตที่ผู้สวดให้เป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมา เป็นผู้รู้แจ้งตามความเป็นจริง ในสภาวะธรรมของธรรมชาติทั้งหลาย

จึงสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆทั้งหลาย ให้เจริญขึ้นในตน และในโลก ในจักรวาล และสามารถสร้างจิตตน ให้เป็นพุทธะ ผู้รู้ตื่น เบิกบาน สามารถนำตนเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยพุทธคาถาพุทธจิตตะ เล่มนี้

ขอเชิญท่านทั้งหลายได้เปิด เพื่อพิจารณาเหตุที่ไปที่ไปของพุทธคาถาเหตุ และผลที่นำมาใช้ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในวิธีการสวด เพื่อความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านทั้งหลาย ตั้งแต่นี้ต่อไปเถิด

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ 1 ที่มาของการสวดฟอกจิต	1
บทที่ 2 พุทธะจิตตะมีคุณอย่างไร	12
บทที่ 3 การสวดฟอกจิตผิดหลักธรรมหรือไม่	23
บทที่ 4 ขั้นตอนการสวดฟอกจิต	36

บทที่ 1 **ที่มาของการสวดฟอกจิต**

ในเช้าของวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อท่านพระพุทธเจ้าน้อยได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระ
พุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรม
แล้ว จึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธรองค์ท่านไป ดังนี้ว่า...

“ข้าแต่องค์พระพุทธรบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าข้า...
ลูกนั้นก็พอจะเข้าใจถึงโครงสร้างของพระพุทธศาสนา โครงสร้างของ
ธรรมกึ่งพุทธกาล ทำให้ลูกก็มองเห็นว่า... ถึงแม้ว่าจะใช้ภาษาที่แตก
ต่างกัน เช่น ในพุทธกาลต้องใช้ภาษาบาลีมาก และในทุกวันนี้ธรรม
พุทธกาลก็ยังใช้บาลีอยู่ เพียงแต่แปลเป็นไทยออกมาบ้าง ให้ได้เข้าใจ
ในระดับหนึ่ง

ถึงแม้ว่าธรรมกึ่งพุทธกาลจะใช้เป็นภาษาไทยทั้งหมด แต่หลัก
ธรรมก็คือหลักธรรมเดียวกัน คือเรื่องราวแห่งการตรัสรู้ ด้วยแม่ธรรม
5 ประการ ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งมรรค 8 มุ่งสู่พระนิพพานเช่น
เดียวกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ลูกนั้นจะเฝ้าทูลถามพระพุท
ธองค์ เพื่อทำความเข้าใจต่อไปอีก ก็คือในเรื่องของ การสวดฟอกจิต
ด้วยพระคาถาพุทธะจิตตะ นะเจ้าคะ.. ของธรรมพุทธกาลนั้นไม่มีแต่
ธรรมกึ่งพุทธกาล มีในเรื่องของการสวดฟอกจิต เข้ามาเป็นรูปแบบ
การปฏิบัติ เป็นแนวทางใหม่

ซึ่งลูกก็ทดสอบ พิสูจน์มาแล้วเป็นเวลา 10 กว่าปี ทำให้เห็นผล
ในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และลูกก็เข้าใจว่าเป็นทางลัด เป็นสิ่งที่
ดีมากๆ แต่ที่นี้ลูกปรารถนาจะขอถึงพระพุทธรองค์ โปรดทรงเมตตา
เป็นที่พึง ทรงเมตตาอธิบายถึงพระคาถาพุทธะจิตตะ ให้ลูกได้ฟังให้

เข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจะได้รู้ว่า..

เหตุใด จึงต้องใช้พระคาถานี้

พระคาถานี้ไปมาอย่างไร มีความเป็นมายังไง

แล้วเมื่อใช้แล้ว.. จะมีสภาวะธรรมเป็นเช่นไรบ้างเช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ...

เพื่อให้ลูกทั้งหลาย ผู้เข้าสู่กระแสธรรมกึ่งพุทธกาลได้เข้าใจเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจว่าหนทางนี้ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมของพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าค่ะ”

พระพุทธองค์ : ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ถ้าอย่างนั้น ลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีก็แล้วกันนะ ธรรมชาติในโลกในวัฏสงสารนี้ ทุกอย่างย่อมไม่มีอะไร เทียงแท้แน่นอน จีรังยั่งยืน ทั้งผู้คน บ้านเมือง ภาษา การดำเนินชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัย ก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปเป็นธรรมดา

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็จริง แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องปรับประยุกต์ ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย เข้ากับภาษาในท้องถิ่นในสถานที่ เพื่อที่จะได้ชี้ทางบอกทาง ชูตช่วย ช่วยเหลือดวงจิตกลุ่มนั้น ยุคนั้น สมัยนั้น เพื่อให้ได้เข้าถึงความพ้นทุกข์

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ฉะนั้น หลักธรรมหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

เรื่องของแม่ธรรม 5 ประการ

เรื่องของอริยสัจ 4 สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องของการดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งมรรค 8

พระพุทธเจ้าก่อเกิดขึ้นในโลก ก็พระองค์ ก็ยังคงเป็นทางหลัก

เช่นนี้ แต่ความเปลี่ยนแปลงของวัฏสงสารนั้น คือ ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้น หลักธรรมคำสอนที่ใช้เป็นภาษา หรือกลยุทธ์ในวิธีต่างๆ ในการจุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย ก็ต้องค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามด้วยเช่นเดียวกัน

ลูกเอ๊ย.. แต่ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ยังคงตั้งอยู่บนหลักแห่งแม่ธรรม 5 ประการ คือ..

การปฏิบัติ เพื่อละต่อกามคุณทั้ง 5

การทรมาณตน เป็นสิ่งที่ควรละเสีย เพราะไม่ใช่หนทางแห่งความหลุดพ้น

ควรดำเนินปฏิบัติ อยู่บนเส้นทางแห่งมรรค 8

ควรรู้แจ้งในเรื่องของ อริยสัจ 4 คือความจริง 4 ประการ

ควรที่จะรู้แจ้งในเรื่องของกาย คือรูป คือเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

ควรรู้แจ้งในแม่ธรรม 5 ประการนี้

และควรที่จะยังคงอยู่ในกรอบของธรรมเหล่านี้

ควรดำเนินอยู่บนเส้นทางมรรค 8

คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ศีล ธรรม สมาธิ ปัญญา ลูก...

ฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน ตรงภาษา ตรงวิธี แต่ทุกอย่างก็จะต้องตั้งอยู่บนหลัก ของหลักธรรม รากฐานแห่งธรรมอันมั่นคงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการสวดพุทธะจิตตะ นั่นก็คือหนึ่งในวิธีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งลงมาช่วยดวงจิตทั้งหลายในยุคกึ่งพุทธกาล โดยมีความสำคัญตาม ธรรมทั้ง 7 ประการดังต่อไปนี้

ธรรมในประการที่ 1 ลูกทั้งหลาย... จงพิจารณาให้เห็นตาม

ความเป็นจริง อย่างนี้เกิดว่า คำว่า “**พุทธะจิตตะ**”

จิตที่เป็นพุทธะ ที่เป็นอมตะนั้น หมายถึง พลังแห่งจิตทั้งหลาย ที่ได้ฝึกฝนตน จนเป็นพุทธะ จนเข้าถึงความเป็นอมตะ อยู่ในดินแดน พระนิพพาน ลูก

คำว่า **พุทธะจิตตะ** จึงเป็นการสวด การบริกรรม เพื่อน้อมพลัง แห่งจิตอันเป็นพุทธะ ที่เป็นอมตะ จิตของพระผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ที่อยู่ในแดนพระนิพพาน พลังแห่งพุทธะที่เป็นอมตะ ให้รวมมาเป็น หนึ่งเดียว

ฉะนั้น **พระพุทเจ้า**น้อยเอ๋ย.. พระคาถาพุทธะจิตตะนั้น จึง เป็นพระคาถาที่รวมพลังของจิตทั้งหลาย ที่ตื่นรู้ ที่เป็นพุทธะ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทั่วโลกจักรวาล ให้รวมพลังแห่งพุทธะ รวมลงมาเป็น หนึ่งเดียว

ฉะนั้น บุคคลผู้ใดที่ท่องที่บริกรรมคำว่า พุทธะจิตตะๆๆ นั้น หมายถึง การรวมพลังของจิตทั้งหลาย แห่งพระผู้หลุดพ้น

มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์

องค์พระปัจเจกพุทธเจ้า และองค์พระอรหันต์เจ้าทุกๆ พระองค์

พระผู้หลุดพ้น จิตผู้เป็นพุทธะ ผู้เป็นอมตะทั้งหลาย รวบรวม พลังเหล่านั้นลงมา ซึ่งไม่มีสิ่งใด จะต้านทานต่อพลังเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็น พลังแห่งพุทธะ ที่เป็นอมตะ ไม่เวียนว่ายตายเกิด ไม่มีอะไรต้องเป็น อะไรอีก

ฉะนั้น **ลูกทั้งหลาย**เอ๋ย.. บุคคลผู้บริกรรมถึง พุทธะจิตตะ จึง เป็นบุคคลผู้รวบรวมพลังของจิตแห่งพระผู้หลุดพ้น ผู้ตื่น ผู้เป็นอมตะ ทั้งหลาย มาสู่ตนอย่างนั้นอย่างไรเล่า

พระพุทเจ้าน้อยเอ๋ย.. ฉะนั้น พระคาถาพุทธะจิตตะ จึงเป็น การรวบรวมพลังของพระผู้หลุดพ้นทั้งหลายมาเป็นหนึ่งเดียวลูก จึง

เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลังมากสำหรับผู้บริกรรมคาถานี้
ต่อไป **ธรรมในประการที่ 2**

ลูกทั้งหลาย.. จงทำความเข้าใจ อย่างนี้เถิดว่าเมื่อบุคคลผู้ใด
ก็ตาม ได้สวดพระคาถापุทธะจิตตะ และท่องไปเรื่อย ๆ ท่องพุทธะ
จิตตะๆ จนรวมพลังจิตของตนนั้นให้เป็นหนึ่งเดียว

รวมพลังแห่งพระผู้หลุดพ้นทั้งหลาย ผู้เป็นจิตที่เป็นพุทธะที่เป็น
อมตะทั้งหลาย พระผู้หลุดพ้นทั้งหลาย รวมพลังเหล่านั้น เข้าสู่จิตของ
ตน จิตของตนนั้น ก็จะกลายเป็นจิตที่เป็นพุทธะ ที่เป็นอมตะขึ้นมา
เช่นเดียวกัน

ฉะนั้น เมื่อลูกทั้งหลาย สวด **พุทธะจิตตะ** อยู่บ่อยๆ สวดซ้ำๆ
สวดไวๆ สวดไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้รวบรวมพลังแห่งพุทธะ จิตที่เป็น
อมตะลงสู่ดวงจิตของลูก ก็จะทำให้จิตของลูก ทรงพลังแห่งความ
รู้ตื่น ทำให้จิตของลูกนั้นเป็นพุทธะขึ้นมา คือเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ขึ้นมา เช่นนี้ละ...

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ฉะนั้น พระคาถापุทธะจิตตะนั้น จึงสำคัญ
มากลูก ด้วยพลังบารมีจากเราตถาคต บำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลา
ยาวนาน ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมื่อเรานี้ได้สั่งสม
บารมีจนเต็มแล้ว ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้จึงสามารถที่จะถอดรหัสธรรม
เป็นพระคาถานี้ลงมาให้ลูกทั้งหลายได้ใช้ ได้ปลุกจิตของลูกให้ตื่นรู้ได้
รวบรวมพลังแห่งพุทธะจิตตะ เข้าสู่จิตของลูกทั้งหลาย

ฉะนั้น **ลูกทั้งหลายเอ๋ย..** ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำเช่นนี้ได้ กว่า
จะได้พระคาถานี้มา ต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อย ทุกข์ยากลำบากในการ
บำเพ็ญปฏิบัติ จึงสามารถที่จะเบิกพระคาถา ในการรวบรวมจิตอัน
เป็นพุทธะที่เป็นอมตะ มาปลุกจิตของลูกทั้งหลายให้เป็นพุทธะ ให้
เป็นอมตะด้วยเช่นเดียวกัน และ จิตของลูกทั้งหลาย ผู้ซึ่งได้รับพระ

กาลานี้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมาลูก

ต่อไป ธรรมในประการที่ 3

ลูกจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง อย่างนี้เถิดว่าดวงจิต
ของลูก ได้ท่องพระคาถापุทธะจิตตะ อยู่บ่อยๆ ท่องอยู่ซ้ำๆ ไวกๆ ท่อง
ไปเรื่อยๆ จนก่อเกิดพลังแห่งพุทธะภายในแล้ว

พลังแห่งพุทธะภายใน ก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ที่ครอบงำ
ดวงจิตของลูก

ไม่ว่าจะเป็นกระแสทุกข์ กระแสโลก

กระแสกิเลส ที่ครอบงำจิต กาย ใจอยู่

ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิด ที่ฝังอยู่ในจิตสำนึก ในกายสำนึก
ที่เป็นเรื่องราวไม่ดีต่างๆ ก็จะลอกออกไป

ไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรม ที่ลูกได้พลาดได้พลั้ง ได้ทำไป

ไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหา หรืออุปสรรคปัญหา สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย
ที่ครอบงำอยู่

สิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะต้านทานต่อพลังแห่งพุทธะพลัง
แห่งจิตที่เป็นอมตะ พลังแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ได้

สิ่งเหล่านั้น.. ก็จะถูกลอกออกมาเป็นชั้นๆ เป็นเรื่องเป็นราวเป็น
ชั้นเป็นชั้นเป็นตอน แล้วในที่สุด ก็จะถูกลอกออกไปทั้งหมด จนทำให้
จิตของลูก เบาสบาย สะอาดบริสุทธิ์ จึงทำให้จิตของลูก รู้ตื่น เข้าใจ
ทุกอย่างตามความเป็นจริง และสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น เขานั้นก็
จะคลายออกจากจิตของลูกไป ทำให้จิตของลูกเบาสบาย

เมื่อสภาวะธรรมเหล่านั้น กลับเข้ามาคลุมจิต ลูกก็สวดพุทธะจิตตะ
ไปเพื่อให้ชำระล้างใหม่ ลูกนั้นก็จะสามารถอาศัยคาถापุทธะจิตตะนี้
ในการช่วยให้ลูกสามารถที่จะรบกับกิเลสตัณหา วิบากกรรม สิ่งต่างๆ
ทั้งหลาย ที่ครอบงำลูกนั้นได้ เช่นนี้ละ...

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. เปรียบเสมือนว่า พระคาถาพุทธะจิตตะ นั้น คือ น้ำยาที่ช่วยชำระล้าง กาวที่ทำให้จิตของลูกนั้นคลุกเข้า แล้วก็ติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆ กิเลสตัณหา กรรมวิบาก ความทุกข์ของโลก สิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่มันเคลือบ มันฉาบทากันอยู่

พระคาถาพุทธะจิตตะ จะเป็นเครื่องล้าง เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น หลุดไป กลับกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ และไม่มีสิ่งใดที่ครอบงำได้ เช่นนี้ละ

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ต่อไป **ธรรมในประการที่ 4..** ลูกจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง อย่างนี้เกิดว่า.. จิตดวงใดที่สามารถ สวดพระคาถาพุทธะจิตตะ จนจิตนั้นสว่างไสว รู้ตื่น รู้แจ้งแล้ว

จิตดวงนั้น ก็จะเห็นแจ้งว่า.. ตนนั้นควรที่จะดำเนินอย่างไรต่อไปกับชีวิตของตน

จิตดวงนั้น ย่อมรู้ตื่นเบิกบาน เข้าใจเส้นทางชีวิตและหนทางที่จะดำเนินต่อไปได้เป็นอย่างดี เขาจะสามารถที่จะวางแบบวางแผนรูปแบบชีวิต ว่าเขาจะต้องดำเนินเดินไปแบบไหน เพราะจิตของเขาตื่นรู้แล้ว เข้าใจทุกสิ่งแล้ว สามารถที่จะดำเนินไปอย่างถูกต้องได้แล้ว เช่นนี้ละ

พระพุทธเจ้าน้อย.. ฉะนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ฟอกล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่ยังสามารถทำให้จิตนั้นตื่นรู้ และสามารถวางรูปแบบ แบบแผนอนาคตให้กับจิตของตนได้ด้วยว่าจะดำเนินไปแบบไหน

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 5**

ลูกทั้งหลาย จงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เกิดว่า ดวงจิตใด บุคคลผู้ใด ที่ท่องพระคาถาพุทธะจิตตะ นี้อยู่บ่อยๆ จนจิตของลูกนั้นตื่นรู้แล้ว ลูกยังสามารถที่จะสวด เพื่อที่จะขออน้อมพลังพุทธะจิตตะแห่งจิตทั้งหลายที่ตื่นรู้ ด้วยพลังพุทธบารมีจากองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย
จากผู้ตื่นรู้ ผู้รู้ตื่นแล้วทั้งหลาย

น้อมพลังบุญ พลังบารมี

พลังในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายเข้าสู่ตน

เพื่อเพิ่มพลัง เพิ่มคุณงามความดีให้แก่ตน

ให้ตนนั้นได้มีพลังงานที่ดี ตั้งมั่นอยู่ในจิต แข็งแกร่งอยู่ในจิต

เพื่อให้จิตนั้น สามารถที่จะสู้รบปรบมือกับกิเลสตัณหา อุปสรรค
ปัญหา สิ่งทดสอบต่างๆ ได้ด้วย ลูกนั้นยังคงสามารถน้อมสิ่งดีๆ เข้าสู่
ตนได้มากมาย เช่นนี้ละ...

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ต่อไป ธรรมในประการที่ 6.. ลูกจง
พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง อย่างนี้เกิดว่า..

ดวงจิตใด ที่ปริกรรมพระคาถาพุทธะจิตตะ อยู่บ่อยๆ

จนสามารถรวบรวมพลังแห่งพุทธะ เข้ามาสู่จิตของตน

จนสามารถปลุกจิตของตน ให้ตื่นรู้

จนสามารถลอกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ออกจากตนได้

จนรู้และเข้าใจ เส้นทางดำเนินชีวิตแห่งตน

จนสามารถน้อมสิ่งที่ดีๆ เข้าสู่ตนได้แล้ว

ดวงจิตดวงนั้น.. ย่อมสามารถที่จะรู้ตื่น แยกแยะผิดชอบชั่วดี

ย่อมสามารถเข้าใจทุกอย่าง ตามกฎแห่งกรรม กฎธรรมชาติ กฎแห่ง
ไตรลักษณ์ ในวิภูสงสารนี้ รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของชีวิตได้เป็นอย่างดี
ดีด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งจะทำให้เขาเกรงกลัวต่อการทำบาป และ
ปรารถนาที่จะทำความดี เขาก็จะตั้งมั่นอยู่ในกรอบความดี และจะ
สามารถทำความดีได้อย่างผู้รู้ตื่น

เมื่อเขานั้นทำดีถูกต้องแล้ว เขานั้นสามารถที่จะฝึกฝนตน ให้
อยู่ในกรอบของความดี เขาก็จะสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีความเจริญ

ยิ่งๆ ขึ้นไปในทิศทางที่ดี

ลูกเอ๊ย.. ต่อกันไป **ธรรมในประการที่ 7**

เมื่อดวงจิตได้สวดพุทธะจิตตะแล้ว ก็เหมือนเป็นการเดินทางลัด
เหมือนเป็นการช่วยปลดหนี้ให้

เหมือนเป็นการที่ทำให้จิตดวงนั้น ได้รับพลังแห่งความรู้ที่
อย่างรวดเร็ว

เหมือนการเติมพลังให้จิตดวงนั้น ได้เห็นเส้นทาง หนทางใน
ทางที่ดี ในทางที่ไม่ดี

ทำให้จิตดวงนั้นๆ ได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงการปฏิบัติได้อย่าง
ง่ายดาย

การรักษาศีล ก็เป็นเรื่องง่าย

การฟังธรรม ก็เป็นเรื่องง่าย

การทำสมาธิ หรือฝึกฝนปัญญา ก็เป็นเรื่องง่าย

ทีนี้เขาก็จะสามารถบ่นรอบตนเองขึ้นมา ให้เป็นผู้ที่สำเร็จบรรล
เข้าถึงธรรมได้ในแต่ละระดับ ตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ
อนาคามี และขั้นสู่พระอรหันต์ได้ในที่สุด จิตของเขาก็จะตื่นรู้เป็นพุทธะ

ฉะนั้น **พระพุทธเจ้า**น้อยเอ๊ย.. พระคาถาพุทธะจิตตะนี้ จึงเป็น
พระคาถาที่รวมพลังจากพระผู้รู้ตื่น พระผู้หลุดพ้นทั้งหลายลงมาสู่โลก
เพื่อมาฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้ตื่นรู้

มาช่วยปลดหนี้กรรมให้

มาช่วยชำระล้างกิเลสตัณหา สิ่งที่เป็นคลื่นทุกข์ ที่ครอบงำจิต
ทั้งหลาย

มาปลุกจิตทั้งหลายให้ตื่นรู้

บุคคลผู้ได้พบเห็น ได้เข้าถึงการสวดพระคาถาพุทธะจิตตะ
จึงเป็นการชำระหนี้กรรม ที่เป็นวิธีที่เป็นทางลัด ที่เป็นการฉุดช่วยช่วย

เหลืออย่างแรงด่วน จึงสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการบริกรรมพุทธรจิตตะ แล้วก็ปล่อยให้จิตของตนนั้น เบาลบาย ตามเรื่องราวต่างๆ ไป แล้วก็คลายทุกข์ต่างๆ ออกมา ให้เข้าใจทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้ง

ฝึกจิตของตนให้เป็นพุทธรให้สว่าง ฟอกจิตของตนให้บาลบาย ให้เกิดพลังรู้ตื่น แล้วก็ฝึกฝนตนต่อไป ต่อยอดความดีต่อไป

นี่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ง่ายๆ สำหรับการจะบำเพ็ญปฏิบัติ และการจะอุทิศดวงจิตทั้งหลายในยุคกึ่งพุทธกาล

ฉะนั้น **พระพุทธรเจ้าน้อยเออย..** ของบางสิ่ง ก็ไม่เคยมีมาตั้งแต่อดีต แล้ววันหนึ่งก็มีขึ้นมา และของสิ่งนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าของสิ่งนั้น เกิดขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใด

ของเก่าแก่โบราณบางสิ่ง ก็ยังดีอยู่ และเป็นเรื่องราวที่ดี เป็นเรื่องที่ใช้ได้

ของที่มาใหม่ ก็มีบางสิ่งที่เป็นโทษ บางสิ่งที่เป็นคุณ แล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งๆ นั้น เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร

ฉะนั้น การที่มีพระคาถาพุทธรจิตตะ ก่อเกิดขึ้นใหม่ในธรรมกึ่งพุทธกาล จึงเป็นสิ่งที่ดีลูกเป็นสิ่งที่ดี เป็นแบบเป็นแผนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้

วางงาน เพื่ออุทิศช่วยดวงจิตทั้งหลายให้ตื่นรู้ในกึ่งพุทธกาลนี้ เช่นนี้ละ

พระพุทธรเจ้าน้อยเออย.. ลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วสินะ จงกล่าวธรรมนั้นมาเถิด.. ลูกเอ๋ย

พระพุทธรเจ้าน้อย : สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ นะเจ้าค่ะ

ลูก เมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้ว ก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ว่า.. พระคาถาพุทธรจิตตะนั้น ถึงแม้ไม่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมี

ใหม่ในยุคกึ่งพุทธกาลแต่ก็มาจาก บารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกว่าจะรวบรวมมาได้ ก็ต้องใช้ความทุกข์ยากลำบาก ความอดทน ความเพียร ในการบำเพ็ญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนบัดนี้จึงสามารถเบิกใช้ พระคาถาพุทธะจิตตะนี้ได้

พระคาถาพุทธะจิตตะ คือ การรวมพลังของดวงจิตที่ตื่นรู้ที่เป็น พุทธะ ที่เป็นอมตะแล้ว เชื่อมพลังสู่จิตของผู้ที่สวดบริกรรม

เพื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

เพื่อรู้ว่า.. จะดำเนินชีวิตยังไงต่อไป

เพื่อให้จิตทั้งหลาย.. เข้าถึงความดี

และเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของกฎแห่งกรรม กฎไตรลักษณ์ของ วิชาสงสาร และจะได้รู้ว่าควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไร

อยู่ในกรอบศีล ธรรม สมาธิ ปัญญา อย่างไร ให้พ้นทุกข์อย่าง แท้จริง

เพื่อที่จะได้ให้พลัง มาจุดช่วยกอบกู้ดวงจิตให้พ้นทุกข์ในยุคกึ่ง พุทธกาล

ของบางอย่าง ถึงแม้ไม่เคยมีมา ถ้าดี ก็ถือว่าใช้ได้

ของบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะเคยมีมาแล้ว

แต่ถ้าไม่ดี ก็ไม่ใช่ก็ได้ ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้ อย่างนี้แล้ว พระ พุทธเจ้าคะ

กราบขอพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ นะเจ้าคะ วันนี้ ลูกต้องกราบขอลาก่อน เอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่ พระพุทธเจ้าคะ สาธุ...

บทที่ 2 **พุทธะจิตตะมีคุณอย่างไร**

ในเช้าของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ วัดพระพุทธเจ้าใหญ่ศรีเชียงใหม่

เมื่อท่านพระพุทธเจ้าน้อยได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้า ต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมแล้ว จึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่า...

“ข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าข้า... วันนี้ ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ อย่างนี้ว่า.. เมื่อวานนี้ ตอนสายๆ ลูกทั้งหลายได้สวดพระคาถา “พุทธะจิตตะ” ฟอกจิตอยู่เกิดสภาวะธรรมขึ้นมาอย่างนี้ว่า...

บัดนี้นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปิดออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแห่งสมบัติทิพย์ เครื่องรู้ญาณรู้ต่างๆ สติปัญญา ความรู้ความสามารถหรือว่าจะเป็นการที่เราจะไปพูดคุยเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร ปลดลือคตนเองจากวิบากกรรมต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกเปิดออกแล้ว

บุคคลทั้งหลาย เมื่อมาถึงสถานที่นี้ และเขานั้นทำความเข้าใจถึง พระคาถาพุทธะจิตตะ นำไปใช้อย่างตั้งใจ เขาจะสามารถทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ให้ก่อเกิดขึ้นแก่ตัวของเขา

เช่น การไปเปิดบุญ เปิดบารมีที่เคยสั่งสมมาค้ำหนุนจิตของตน ไปเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อที่จะขออโหสิกรรม

และปลดลือคในเรื่องวิบากกรรม

สามารถที่จะทำให้ ก่อเกิดญาณรู้วิเศษ

เกิดสติ เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในตน

จนสามารถสำเร็จ บรรลุมรรคผลนิพพาน

สิ่งดีๆ ต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ ได้ถูกย่อลงมาในสถานที่นี้แล้ว

เมื่อทุกคนมา และตั้งใจสวดพระคาถापुทธะจิตตะ ด้วยความ
เข้าใจ เขาจะสามารถเข้าถึงความดีเหล่านี้ และสามารถทำให้สิ่งดี ๆ
เหล่านี้ก่อเกิดขึ้นในดวงจิตในชีวิต เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเปรียบ
ดังคนใหม่ในกายเดิม ลูกเห็นสภาวะธรรมเช่นนี้เกิดขึ้น

ในขณะที่บางคน ก็กำลังสวดต่ออรองกับเจ้ากรรมนายเวรอยู่
บางคน ก็กำลังสวดเปิดบารมีของตนอยู่

บางคน ก็กำลังสวด เพื่อที่จะเปิดญาณรู้ เปิดคุณวิเศษต่างๆ ให้
มาช่วยตน ในการรู้วิบากกรรม รู้สิ่งที่ติดขัดอยู่ และยังสามารถแก้ไข
สิ่งที่ติดขัดของบรรพบุรุษทั้งหลาย ดวงจิตต่างๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
กับตนด้วย

ลูกเห็นสภาวะธรรมเช่นนี้ก่อเกิดขึ้น จึงคิดอย่างนี้ว่าช่างเป็นอะ
ไรที่พิเศษมากๆ วันนี้เป็นวันที่ดีมาก เพราะปกติการสวดฟอกจิตก็ดี
อยู่แล้ว แต่วันนี้เป็นวันที่โลกทิพย์ได้เปิดออก ย่อสภาวะธรรมลงมาสู่พื้น
ปฐพีตรงนี้ ลูกก็เลยคิดว่าจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธรองค์ ถึงสภาวะธรรม
นี้ พระพุทธเจ้าคะ”

พระพุทธรองค์ : ก็ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ถ้าอย่างนั้น
ลูกก็จงตั้งใจสวดบารมีให้ดีนะ เมื่อฟังเข้าใจดีแล้ว ก็จงน้อมไปเผย
แผ่ บอกต่อแก่จิตทั้งหลาย

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. การที่ลูกทั้งหลายนั้น ได้โอกาสในการมายัง
สถานที่นี้นั้น ถือว่าเป็นรอบ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ลูกได้สร้างได้สั่งสมมา
ได้อริษฐานบารมีไว้ จึงได้หมุนรอบเข้ามา ตามคุณงามความดีที่ตนได้
สั่งสมเอาไว้

การที่ลูกได้เข้ามา ใช้พุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ พุทธะจิตตะ เครื่อง
ช่วยให้ลูกทั้งหลายเข้าถึงความสำเร็จอย่างรวดเร็วนี้ ก็เพราะว่าลูกนั้น
ได้ทำเหตุ ได้สั่งสมบุญบารมีเอาไว้ จึงได้มีโอกาสในการเข้ามา และเข้า

มาทำความเข้าใจถึงพุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ แล้วก็นำไปใช้ เพื่อเป็น
เครื่องช่วยให้ลูกเข้าถึงความสำเร็จในแต่ละสิ่ง แต่ละอย่างแต่ละด้านที่
ลูกทั้งหลายนั้น ต้องการจะทำให้สำเร็จแก่ชีวิตของลูกในเรื่องนั้นสิ่งนั้น

พุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นพุทธคาถาพิเศษ ที่เรารวดภาควิศว
มาให้ในกึ่งพุทธกาลนี้ ให้จิตทั้งหลาย ได้นำไปใช้ เป็นเครื่องช่วย

ย่นระยะทางแห่งความพันทุกข์

ย่นระยะทางแห่งความสำเร็จ ให้แก่ลูก

เพื่อให้ลูกทั้งหลายนั้น ได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ตั้ง
แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อย ไปจนถึงเรื่องใหญ่ คือ ลูกนั้นแก้ไขปัญหาเล็ก
น้อย จนสามารถประสบความสำเร็จ

คือ แก้ไขปัญหาที่ใหญ่ๆ ได้ด้วย เช่นนี้ละ... ลูกทั้งหลายเอ๋ย...

ฉะนั้น การที่ลูกทั้งหลายนั้น ได้โอกาสมาใช้พุทธคาถาอันศักดิ์
สิทธิ์นี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากลูก ต่อไปลูกจงพิจารณาเพิ่มเติมอีก
อย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าน้อย หลวงพ่อพระอาจารย์ หลวงแม่กชพร
ญาติธรรมทั้งหลาย ผู้ที่มีความตั้งใจในการรองรับธรรมทุกดวงจิต ทุก
ท่านก็ได้ทำพุทธพิธี แต่ละชั้น แต่ละตอนดำเนินเรื่อยมาจนถึงวันนี้
เป็นวันที่พระจักรพรรดิเปิดโลก 32 พระองค์ จะเดินทางมาถึงสถาน
ที่แห่งนี้ พุทธพิธีที่อยู่ในโลกทิพย์ ก็กำลังขับเคลื่อน ทุกอย่างกำลังหมุน
รอบ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ฉะนั้น ด้วยพลังแห่งพุทธเปิดโลกทั้งหลาย จึงค้นพลังแห่งคุณ
งามความดีสิ่งดีๆ ลงมาเปิดโลกในสถานที่ตรงนี้ ให้ลูกทั้งหลายสามารถ
มาพิจารณาถึงสิ่งที่ตนติดขัดอยู่ เพื่อแก้ไขทำในสิ่งที่ตนนั้น พิจารณา
จะทำให้ก่อเกิดขึ้น โดยใช้พระคาถาพุทธระจิตตะ เป็นเครื่องช่วยย่น
ระยะทางสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ

ฉะนั้น พลังเปิดโลกลงมาแล้ว สิ่งดีๆ ทั้งหลาย จึงลงมาด้วย

เช่นเดียวกัน ลูกทั้งหลายเข้ามา แล้วใช้พระคาถานี้ ก็จะเกิดผลอย่าง รวดเร็วจึงกลายเป็นสภาวะธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าน้อย และหลวงเม่ กซพร ได้เห็นและได้กล่าวมา ให้ลูกทั้งหลายได้ทำความเข้าใจ

ต่อไป ลูกจงพากันพิจารณาธรรมในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้เถิด แล้วลูกก็จะเข้าใจกระจ่างแจ้ง เข้าใจเพิ่มเติมไปอีก

ธรรมในประการที่ 1 ลูกจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง อย่างนี้เถิดว่า.. พุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ พุทธะจิตตะนั้น เป็นพุทธ คาถาที่ทรงพลัง และมีคุณค่ามาก องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระ ผู้หลุดพ้นทั้งหลายในแดนพระนิพพาน จะส่งพลังแห่งพุทธะแห่งความรู้ ตื่นเบิกบาน ส่งพลังแห่งจิตที่เป็นอมตะแล้วรวมลงสู่จิต กาย ใจ ของลูก

ปลุกจิตอันเป็นพุทธะ ที่หลับใหลอยู่ภายในตัวของลูกให้ตื่นให้ เป็นพุทธะขึ้นมา

ให้จิตของลูกกลายเป็นพุทธะ กลายเป็นอมตะ

ไม่เกิด ไม่ตายอีก

ไม่เวียนว่ายในวัฏสงสารนี้

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ฉะนั้น คุณค่าของพุทธคาถาพุทธะ จิตตะนั้น จึงมีมากมีไพศาล ลูกเพียงแค่ว่า ลูกนั้นท่องไป พุทธะจิตตะ รวมพลังแห่งพุทธะ แห่งจิตที่เป็น

อมตะของพระผู้หลุดพ้นทั้งหลาย รวมลงสู่ศูนย์กลางกาย

รวมพลังของพุทธ ที่เป็นอมตะอยู่ภายใน ปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมา เมื่อจิตของลูก ตื่นรู้ขึ้นมา จิตของลูก ก็จะนำพาชำระขัดเกลาสิ่งที่ไม่ ดีต่างๆ ทั้งหลาย ออกจากชีวิต พุทธคาถานี้ เป็นพุทธคาถา ที่ทรงคุณ ค่า มีพลัง

เราตถาคตให้มา เพื่อที่จะได้รวมพลังแห่งพุทธะ คือ พระผู้หลุด พ้นทั้งหลาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานทั้งหลายในแดนพระนิพพาน รวมลง

สู่จิต กาย และใจของลูกทั้งหลาย ปลุกจิตของลูกทั้งหลายให้ตื่นรู้ แล้วก็จะได้ใช้คาถานี้ ในการปลุกจิตที่อยู่ในวิภวสังสารนี้ ให้ตื่นรู้ทั่วหน้ากัน ทุกดวงจิต ที่น้อมเข้ามาสวด น้อมเข้ามาเรียนรู้อริยศึกษา

พระคาถापุทธะจิตตะ จะพาให้จิตของลูก ตื่นรู้

การตื่นรู้ จะทำให้คลายทุกข์คลายกังวล รู้แจ้งตามความเป็นจริง และจะนำพาให้ลูกดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดี จะพาให้ลูกเข้าไปแสวงหาสิ่งที่ลูกนั้นต้องการ ที่ลูกนั้นวางแผน ที่ลูกนั้นคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเป้าหมายที่ลูกจะต้องดำเนินไปให้ถึงด้วยสิ่งที่ตั้งาม ลูกจะสามารถทำได้ ทำสำเร็จ

ฉะนั้น พุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ จึงสำคัญมากลูก

เป็นคาถาแห่งการ ปลุกจิตให้ตื่นรู้

เป็นคาถาเปิดโลก ให้ลูกเห็นโลกธาตุ การเวียนว่ายตายเกิด

แล้วจะทำให้ลูกนั้น สามารถที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริง

ลูกจะเกิดสติ เกิดปัญญา ก้าวข้ามทุกอย่างไปได้ เช่นนี้ละ..

ฉะนั้น คุณค่าของพุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ จึงมีอยู่มากลูก

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 2** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า..เมื่อลูกได้รู้ถึงคุณค่าของพระคาถานี้แล้ว ก็จงหมั่นทำความเข้าใจ ในเรื่องราวแห่งพระคาถापุทธะจิตตะ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยการฟังคำแนะนำ ซึ่ทางจากหลวงแม่กชพร จากครูบาอาจารย์ จากพระพุทธาน้อย ที่ได้แสดงเอาไว้ให้ลูกได้ฟังให้เข้าใจ

เมื่อลูกเข้าใจแล้ว ก็จงฝึกสวด ฝึกเรียนรู้อริยศึกษา ด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริง จนสามารถสำเร็จวิชาสวดฟอกจิต วิชาพุทธะจิตตะ

เมื่อลูกสามารถที่จะฝึกฝนตน จนเข้าใจวิธีในการสวดพุทธะจิตตะ และฝึกฝนจนเข้าถึงด้วยการลองสวดดูแล้ว และสามารถสำเร็จวิชาพุทธะจิตตะ เท่านั้นละลูก ทุกอย่างจะทำให้ลูกนั้น สามารถเปิดโลก

เปิดสภาวะธรรมทุกอย่างให้ลูกเข้าใจ จิตของลูกจะตื่นรู้ขึ้นมา
ฉะนั้น จงท่องไปเถิดลูก พุทธะจิตตะ ๆ
คือการรวมพลังตื่นรู้ภายใน รวมพลังตื่นรู้ภายนอกเข้าสู่ภายใน
แล้วทำให้จิตของลูก ตื่นรู้ขึ้นมา
เมื่อลูกนั้น สามารถรู้และเข้าใจเรื่องราวแห่งพุทธะจิตตะ
สามารถทำจนเกิดผล จนสำเร็จวิชาพุทธะจิตตะ แล้ว
ทุกอย่าง ก็จะง่ายไปหมดลูก

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 3** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า...
เมื่อลูกนั้น สามารถสวดพระคาถา จนประสบความสำเร็จแล้ว คือ
สามารถบรรลुวิชาพุทธะจิตตะ แล้วนั้น ลูกก็จงเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ให้
ถูกต้อง ใช้อย่างมีสติ มีปัญญา

เมื่อเกิดสภาวะเห็นกรรม เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตของตน
ลูกก็จงเห็นอย่างรู้ตื่น รุ้อย่างตื่นรู้
และลูกนั้น ก็จงนำไปใช้ให้ถูกวิธี

เพื่อเป็นเครื่องช่วยย่นระยะทางแห่งความสำเร็จให้แก่ลูก
ให้ความสำเร็จ ก่อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าลูกนั้น มีเป้าหมายในคุณงามความดีด้านใดก็ตาม
จงใช้ พุทธะจิตตะ เป็นเครื่องช่วย

เพื่อลูกจะได้เข้าถึงจุดมุ่งหมาย ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 4** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า.. เมื่อ
ลูกนั้น รู้จักใช้พุทธคาถา ไปในทางที่ถูกต้องแล้ว

ลูกก็ควรจะนำมาใช้ เพื่อการสวดชำระล้างกระแสทุกข์ คลื่น
ทุกข์ต่างๆ ที่ครอบงำจิต ครอบงำกาย ครอบงำใจ ครอบงำตัวของลูก
อยู่จงสวดชำระล้างไล่กระแสทุกข์เหล่านั้น ออกจากจิต ออกจากกาย
ออกจากใจ ลูกจงสวดชำระล้างคลื่นทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวของลูก

นั่นคือ สิ่งที่คุณนั้นควรที่จะทำ เพื่อให้เคลื่อนทุกข์ทั้งหลาย เบาบาง เจือจางลงไป หายไป ไม่คลุมจิต คลุมกาย แล้วลูกรู้สึกเบาสบาย จิตใจสงบตั้งมั่นลูก

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 5** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า..เมื่อลูกสำเร็จวิชาสวดฟอกจิต คือวิชาพุทธรจิตตะ และใช้งานอย่างถูกต้อง สามารถควบคุมให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ลูกได้แล้ว ก็จงใช้สวดเพื่อที่จะได้ชำระวิบากกรรมต่างๆ ด้วยการสวดไปเจรจากับเจ้ากรรมนายเวรของตน ของบรรพบุรุษทั้งหลาย บิดามารดาทั้งหลาย สิ่งใดๆ ที่ขัดขวาง ติดขัดอยู่ จงสวดเพื่อแก้ไข เพื่อเจรจากับสิ่งขัดขวางต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น ให้เบาบางลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเบาบาง เจือจางหายไป ลูกนั้นจะได้ไม่มีสิ่งใดติดขัด ขัดขวาง ในสิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่ลูกจะทำ และลูกจะได้ประสบความสำเร็จได้

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 6** เมื่อลูกสามารถใช้วิชาพุทธรจิตตะนี้ได้อย่างถูกต้อง ลูกก็จงใช้สวดชำระล้างกิเลสตัณหาต่างๆ ที่ครอบงำดวงจิตของลูกอยู่ เมื่อไรที่กิเลสแสดงตัวตนอย่างชัดเจน จงสวดพุทธรคานี้ เพื่อที่จะได้ขบกระแสแห่งกิเลสตัณหาเหล่านั้น ออกจากจิตกาย และใจ แล้วลูกก็จะมีจิตที่สงบตั้งมั่น

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 7** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า... บุคคลทั้งหลาย เมื่อเขานั้นสามารถใช้พุทธรคานี้ ได้ดีได้อย่างถูกต้อง จงนำมาช่วยสวด เพื่อที่จะได้เปิดบุญ เปิดบารมี เปิดสภาวะธรรมสิ่งดีๆ น้อมพลังพุทธรบารมีเข้าสู่ตน ชาร์จพลัง เต็มพลังให้แก่ตน ให้จิตของตนนั้นมีกำลัง แล้วก็จะก่อเกิดสติ ก่อเกิดปัญญาเกิดความรู้ตื่น ตื่นรู้ภายในขึ้นมา เพื่อช่วยจิตของตน ให้เกิดปัญญาให้เกิดพลัง และสามารถตื่นรู้เข้าถึงธรรมทั้งหลาย และจะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด เช่นนั้นละ

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ต่อไป **ธรรมในประการที่ 8** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า.. บุคคลทั้งหลาย เมื่อสามารถฝึกการสวดพุทธะจิตตะ จนสำเร็จแล้วใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์นั้น ก็จงนำมาใช้เช่นนี้ คือ การสวดเพื่อที่จะได้อิच्छฐานเบิกบุญเก่า บารมีเก่า ที่ตนได้สร้างได้สิ่งสมเอาไว้เพื่อที่จะได้ค้ำหนุนจิตของตนในปัจจุบัน รวมพลังจิตเป็นหนึ่งเดียว พลังบารมีทั้งหลายมาเป็นหนึ่งเดียว ค้ำหนุนจิตของลูก ให้ลูกสามารถเบิกบุญเก่า บารมีเก่ามาค้ำหนุน ให้ลูกนั้นสามารถสร้างบารมีทานได้ ด้วยมหาบารมีเก่าที่ค้ำหนุนมาและกำลังจะสร้างใหม่ ให้ลูกนั้นสามารถสร้างบารมีอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ต่อไป **ธรรมในประการที่ 9** ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า.. เมื่อลูกทั้งหลายนั้น สามารถเรียนรู้ วิชาพุทธะจิตตะ เห็นคุณค่าแห่งพุทธะจิตตะ และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องนั้น ก็จะทำให้ลูกนั้นมีเครื่องมือในการนำพาลูก ไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็ว

เช่น การปรารถนาพ้นจากทุกข์ ก็สวดเพื่อชำระล้างคลื่นทุกข์ แล้วก็ฝึกฝนไป จนหายทุกข์ จนคลายทุกข์

การที่ลูกนั้น ปรารถนาที่จะชำระวิบากกรรม ชำระกิเลส น้อมพลังให้ก่อให้เกิดปัญญา

เบิกบุญเก่า บารมีเก่าต่างๆ ทั้งหลาย มาค้ำหนุน

ลูกก็จะสามารถ ที่จะทำได้ ให้ก่อเกิดในตัวของลูกขึ้นมาได้ด้วยพระคาถาพุทธะจิตตะนี้ เช่นนี้ละ

พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย.. ฉะนั้น ในสิ่งที่ลูกได้เห็น ว่า สภาวะธรรมของการย่อโลกได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสมบัติทิพย์ ญาณรู้ทางทิพย์ ญาณวิเศษต่างๆ ทั้งหลาย

หรือว่า จะเป็นพลังพุทธบารมีแห่งการช่วยเหลือ

ค้ำหนุนให้ลูกประสบความสำเร็จ ในเรื่องราวต่างๆ มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการไปเคลียร์หนี้กรรม วิชากรรม
เจรจากับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
หรือ เป็นการเบิกทรัพย์ เบิกบุญ เบิกบารมี
ลูกก็จะสามารถทำได้สำเร็จ เช่นนี้ละ.. ลูกเอ๋ย
เมื่อลูกได้สดับฟังธรรมนี้แล้ว พอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังเล่า
จงกล่าวธรรมนั้นมาเถิด.. ลูกเอ๋ย

พระพุทธเจ้าน้อย : สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ

กราบขอบพระคุณ ในความเมตตาของ พระพุทธองค์ ที่ทรง
เมตตาอธิบายสภาวะธรรมต่างๆ ให้ลูกได้เข้าใจ พระพุทธเจ้าค่ะ

ลูก เมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้ว ก็พอจะเข้าใจแล้วอย่างนี้ว่า..
พระคาถาพุทธะจิตตะ เป็นพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานลงสู่โลกในยุคกึ่งพุทธกาล พร้อมกับการมา
ของพระพุทธเจ้าน้อย และธรรมกึ่งพุทธกาล เพื่อจะได้นำมาให้ดวงจิต
ทั้งหลายได้ท่อง ได้สวด ได้ย่อโลกของแต่ละคน ให้แต่ละคนสามารถ
เคลียร์

กระแสวิชากรรม กระแสแห่งความทุกข์ กระแสแห่งกิเลส
ตัณหา แล้วก็จะได้ออกให้เกิดสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ความรู้ที่รู้แจ้ง เบิกบุญเบิกบารมีเก่ามาค้าหา

เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความหลุดพ้นทุกข์อย่างรวดเร็ว

จิตอันเป็นพุทธะ ที่ตื่นรู้ภายใน จะได้ตื่นขึ้นมา

รวมพลังจิตอันเป็นพุทธะในโลก ในวิภวสังสารนี้ ให้ตื่นขึ้นมา
ในทุกดวงจิต แล้วจิตทั้งหลาย จะสามารถอาศัยพุทธคาถานี้ นำพา
ตนให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาศีล
ฟังธรรม ทำสมาธิ ฝึกฝนปัญญา หรือว่าจะเป็นการดำเนินให้ตนนั้น
ประสบความสำเร็จในรูปแบบใดก็ตาม ก็จะสามารถนำไปใช้ได้

ในวันนี้ เป็นวันเสด็จลงสู่โลกของพระผู้เปิดโลกทั้ง 32 พระองค์ พระเจ้าจักรพรรดิเปิดโลก กำลังเดินทางมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ เชื่อมต่อกันแล้ว ทั้งโลกทิพย์และโลกมนุษย์ ทุกอย่างกำลังดำเนินไป สู่ทิศทางที่จะเป็นเหตุในการเปิดประตูต้อนรับ จุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย ให้พ้นทุกข์ด้วยพระคาถापุทธะจิตตะ

ฉะนั้น ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามา แล้วน้อมพระคาถานี้เข้าสู่จิตใจ บริกรรม สวดออกมาอย่างปลดปล่อย คือ ปล่อยความรู้สึกต่างๆ ทั้ง หลายออกมา น้อมรับสิ่งที่ดีเข้าไป

เขาก็จะเหมือนคนที่เกิดใหม่ในกายเดิม

บุญวาสนาบารมีจะคำนวณ สิ่งดีๆ จะบังเกิด

สติปัญญาอันรู้แจ้ง ก็เกิดขึ้น แล้วเขาก็จะพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะ เป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่

หรือว่าชีวิตที่กำลังจะเจออยู่ข้างหน้าก็ตาม

เขาก็จะสามารถแก้ไขชีวิตของตนได้ ในทุกบททุกตอน ให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี ด้วยความเป็นพุทธะแล้ว ความเป็นอมตะแล้ว

ทุกอย่างจะตื่นรู้ พระพุทธเจ้าค่ะ

ลูก เมื่อได้สติฟังธรรมแล้ว ก็พอจะเข้าใจเช่นนี้ อย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าค่ะ

วันนี้ ลูกต้องกราบขอลา ก่อนนะเจ้าคะ เอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟัง ธรรมใหม่ พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ : ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ย... ถ้าอย่างนั้น ลูกก็จงไปศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในคุณค่าของพระคาถापุทธะ จิตตะ จงทำความเข้าใจและฝึกฝนให้เข้าถึง ให้ประสบความสำเร็จใน การบรรลุมหาพุทธะจิตตะ แล้วจงนำมาใช้ให้ถูกวิธี เพื่อเป็นเครื่องช่วย ในการย่นระยะทางให้เข้าถึงความสำเร็จ ในสิ่งที่ตั้งใจได้อย่างรวดเร็ว

ตามยุค ตามสมัย ตามเหตุที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นและเป็นไป

เพราะเวลาแห่งเราตถาคต ที่จะเผยแผ่ประกาศธรรมในศาสนา
ของเรานั้น หมดลงทุกวัน หมดลงทุกปี และอีกไม่นานก็จะหมดไป มัว
แต่ซึกซ้าอยู่ไม่ได้ลูก

เมื่อลูกทั้งหลาย ฝึกสวดเป็นแล้ว ใช้เป็นแล้ว

ก็จงนำมาชำระล้างกระแสดความทุกข์ ที่มีอยู่ในจิต ในกาย

จงนำมาชำระล้างวิบากกรรม เจริญกับเจ้ากรรมนายเวร

จงนำมาใช้ เพื่อที่จะได้ชำระล้างกิเลสตัณหา ที่ครอบงำจิตอยู่

ให้ทุกอย่างที่ขวางทางตนอยู่นั้น หายไป หลบไป หลีกไป

แล้วลูกจะได้เข้าถึง การมีพลังแห่งพุทธะ พลังแห่งการตื่นรู้

และลูกจะเกิดปัญญา เกิดการรู้แจ้งในความเป็นจริง ลูกจะได้

ไม่โดนหลอกอีก

แล้วก็น้อมบุญ น้อมบารมีของลูก มาค้ำหนุน ปูทางให้ชีวิตเป็น

ไปในทิศทางที่ดีและเจริญขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดลูกก็จะสามารถชำระล้าง

จิตของลูกให้บริสุทธิ์ ปลุกจิตของลูกให้ตื่นรู้ และสามารถอยู่เหนือ

กิเลสตัณหา เข้าถึงพระนิพพานได้ เช่นนี้ละ

พระพุทธเจ้าน้อย : สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ

ลูกจะน้อมธรรมตาม ประพฤติปฏิบัติตาม ที่พระพุทธองค์ทรง

เมตตาแสดงธรรม ให้ลูกได้ฟัง พระพุทธเจ้าค่ะ และลูกก็จะแนะนำทุก

คนที่มา ให้เขาเข้าใจและให้เขาทำได้ เพื่อจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ ให้เป็น

ไปในทางที่ดีแก่เขาทุกคน พระพุทธเจ้าค่ะ

สาธุ...